



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๓๓๙

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเชาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๖๙ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

กทผ. ชี้แจง

- ❖ กทผ.เตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุกป้องกันผลกระทบจากน้ำเหนือ ๑๖ - ๑๗ ก.ย.นี้
- ❖ กทผ.แนะนำสังเกตอาการหลังเคยติดเชื้อโควิด 19 - เปิดคลินิก Long COVID
แบบ One stop Service รพ.ในสังกัด

- ❖ กทผ.เตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุกป้องกันผลกระทบจากน้ำเหนือ ๑๖ - ๑๗ ก.ย.นี้

นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทผ. กล่าวกรณีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) แจ้งเตือนเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การผลักดันมวลน้ำที่จะระบายลงมาจากพื้นที่ตอนบนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาเข้าสู่กรุงเทพฯ ในช่วงวันที่ ๑๖-๑๗ ก.ย.นี้ว่า สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกป้องกันผลกระทบจากปริมาณน้ำเหนือ โดยเรียงกระสอบทรายบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำ รวมถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว โดยมีจุดที่เรียงกระสอบทรายแล้วเสร็จ ๗๖ จุด ตามแผนการเรียงกระสอบทราย ๒,๙๑๘ เมตร จำนวนกระสอบทรายที่ใช้ ๑๖๖,๓๓๐ ใบ ตะกร้าบรรจุทราย ๒๑๘ ชุด และแนวกระสอบทรายที่เรียงอยู่ที่ระดับ +๒.๔๐ ม.รทก. ถึง +๒.๗๐ ม.รทก. (สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง) ขณะเดียวกันได้สำรวจตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยในช่วงน้ำทะเลขึ้นได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมและแนวกระสอบทราย พร้อมวัสดุอุปกรณ์และกระสอบทราย เพื่อแก้ไขจุดที่คาดว่าจะอาจมีปัญหาน้ำรั่วซึมเข้ามาในพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรมชลประทานระบายน้ำผ่าน อาติ เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนพระรามหก อำเภอบางไทร ติดตามน้ำทะเลหนุนหรือระดับน้ำขึ้นจากกรมอุทกศาสตร์ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ (mobile unit) สำรองกรณีฉุกเฉิน

ส่วนพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ ได้ลดและเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว เพื่อให้อยู่ในระดับต่ำสุดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม นอกจากนี้ ยังได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาให้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น <http://dds.bangkok.go.th/> www.prbangkok.com Facebook:@BKK.BEST สำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter:@BKK_BEST สำนักงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงแจ้งจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านสายด่วน กทผ.๑๕๕๕ หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๕๑๑๕ หรือแจ้งผ่านระบบ Traffy Fondue มายังสำนักการระบายน้ำ

นายธีรยุทธ ...

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วม หรือเหตุสาธารณภัยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน ๑๙๙ หรือ ๑๕๕๕ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

❖ กทม.แนะสังเกตอาการหลังเคยติดเชื้อโควิด 19 - เปิดคลินิก Long COVID แบบ One stop Service รพ.ในสังกัด

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวกรณีมีการเสนอแนะให้ความรู้ประชาชนในการประเมินสุขภาพ สังเกตอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นและสัมพันธ์กับภาวะ Long COVID เพื่อรับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที่ว่า อาการผิดปกติ หรือภาวะ Long COVID เป็นอาการที่ผู้ป่วยโควิด 19 มักพบภายหลังจากรักษาหายแล้ว อาการที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางรายเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นอาการที่หลงเหลืออยู่หลังรักษาหาย ซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุกระบบของร่างกายตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพจิต มักมีอาการภายหลังได้รับเชื้อโควิด 19 ประมาณ ๔ - ๑๒ สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม อาการที่พบสามารถดีขึ้น หรือแยลงเมื่อเวลาผ่านไป หรือกลับเป็นซ้ำใหม่ได้ โดยภาวะ Long COVID พบได้ในร้อยละ ๒๕ ของผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และอาจมีอาการยาวนานถึง ๑ ปี อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ อ่อนเพลีย ผอมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย เวียนศีรษะ ไอ วิตกกังวล เครียด นอนไม่หลับ ความจำสั้น ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก

สำนักการแพทย์มุ่งเน้นให้บริการแบบดูแลรักษาและติดตามอาการผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 แต่ยังคงมีอาการ ให้กลับเป็นปกติโดยเร็ว จึงเปิดให้บริการคลินิก Long COVID แบบ One Stop Service ในโรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. ๙ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๙ พ.ค.๖๕ เป็นต้นมา โดยจัดให้มีบริการคัดกรอง พบแพทย์ ในจุดเดียว ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย และส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กรณีจำเป็น) เบื้องต้นได้วางรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก โดยนัดหมายรับบริการผ่านศูนย์ BFC ๑๑ รพ.สังกัด กทม. และมีช่องทางการให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ Telemedicine ในแอปพลิเคชัน "หมอ กทม." โดยเบิกจ่ายตามสิทธิ ขณะเดียวกันได้ปรับระบบการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ของสถานพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้เข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และลดอัตราการเสียชีวิต รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 หลังรักษาหาย หรือภาวะ Long COVID และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนั้น ยังให้คำแนะนำการสังเกตอาการ Long COVID หากเกิดอาการผิดปกติทั้งทางร่างกาย หรือจิตใจหลังการติดเชื้อนานกว่า ๓ เดือน ควรพบแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงและให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร